

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว๙๗๖



เลขรับ 1224

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ๕๓ หมู่ ๒

ถนนป่าโทน พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเลื่อนการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว๙๐๔

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากกิจกรรมการขับเคลื่อนปี ๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานนิเทศการศึกษาต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงขอเลื่อนการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมนำเสนอ โรงเรียนละ ๓ ท่าน เวลารับเสนอ ๕-๗ นาที เดิมวันที่ ๖ สิงหาคม เป็นวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่าน Google meet และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จะพิจารณาคัดเลือกรูปแบบมัธยมศึกษาการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ จำนวน ๑ รูปแบบ เกณฑ์การพิจารณาโรงเรียน มีดังนี้ ๑. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน ๒. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรอบด้าน ๓. มีระบบนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน ๔. มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของโรงเรียน ๕. มีการนิเทศครูทุกชั้นเรียน ๖. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ ๗. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตรและ และ ๘. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน ผลการคัดเลือกมาจากแบบประเมินออนไลน์ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ร่วมประเมินในวันที่นำเสนอ โดยมีเงื่อนไข คือ ห้ามประเมินโรงเรียนตนเอง และจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการคัดเลือกจะนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

-ทราบ

-แจ้งคุณครูวิจิตร, คุณครูธีระวัฒน์ และคุณครูพิไลพร เพื่อทราบ

๕ ส.ค. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชีพ บุญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐๘๑-๗๑๙๖๔๑๐

4 ส.ค. 64